



ประกาศโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

เรื่อง แนวทางปฏิบัติมาตรฐานในการรักษาความลับของผู้ป่วยโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย เพื่อเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีการรักษาความปลอดภัย และความสำคัญของข้อมูลความลับของผู้ป่วย ให้ผู้ปฏิบัติ ระมัดระวังในการให้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และรักษาความลับของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการด้าน สารสนเทศ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและนำไปปฏิบัติตามโดยทั่วกัน

โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. การแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย ให้ดำเนินการได้ตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการแก้ไขข้อมูลโดยเคร่งครัด เช่น หากเขียนผิดห้ามใช้ปากการะบายสีทับข้อข้อความจนมองไม่เห็นข้อความเดิม ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดในเวชระเบียนผู้ป่วย การแก้ไขทำได้โดยการลากเส้นทับข้อความเดิมเพียงเส้นเดียว แล้วเขียนข้อความที่แก้ไขไว้ใกล้กับข้อความเดิม พร้อมลงนามกำกับ และวันเวลาที่แก้ไข สำหรับข้อความที่แก้ไข ในระบบคอมพิวเตอร์ ห้ามลบข้อมูลเดิมทิ้งแต่ให้ทำเครื่องหมายว่ามีการแก้ไขแล้วเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติมแก้ไขให้รู้ว่าข้อความใหม่ใช้แทนข้อความเดิมอย่างไร
๒. การส่งข้อมูลผู้ป่วยให้กับบุคลากรภายในสถานบริการเดียวกัน ให้ดำเนินการส่งตามระเบียบ การส่งข้อมูลอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ให้ผู้ป่วยถือเวชระเบียนจากจุดบริการหนึ่งไปยังจุดอื่นๆเอง และการส่งข้อมูลทาง Line หรือ Social media ก่อนส่งให้ปกปิดชื่อ-นามสกุล รูปภาพใบหน้าของผู้ป่วย เสมอ และลบรูปทุกครั้งหลังจาก Consult เสร็จ
๓. ตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองและระบบโปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพ ให้คาดเดาได้ยาก ตรงตามระเบียบของสถานพยาบาล ปกปิดรหัสเป็นความลับส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ไม่อนุญาตให้คนอื่นนำรหัสผ่านของตนเองไปใช้งาน เปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด
๔. ห้ามเผยแพร่ ทำสำเนา ถ่ายภาพ เปลี่ยนแปลง ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลผู้ป่วย ในเวชระเบียนและ ในระบบคอมพิวเตอร์ทุกกรณี นอกจากได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจากผู้บริหารสูงสุด
๕. เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยหรือเอกสารที่สามารถระบุตัวตนของผู้ป่วยห้ามนำออกจากโรงพยาบาล หรือ เอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลห้ามทิ้งหรือทำลายเอง ให้เก็บส่งศูนย์ข้อมูล เพื่อดำเนินการทำลายต่อไป ยกเว้นเอกสารหลักฐานที่ต้องส่งต่อภายนอกตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด

ประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายชาญชัย วันทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง